

*

Số 10 - CT/TU

CHỈ THỊ

về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Đông Hà lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp công đoàn trong thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động vào tổ chức công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn các cấp vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn. Một số công đoàn cơ sở còn chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động chưa thường xuyên, kịp thời; việc phát triển tổ chức công đoàn, đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn hạn chế; tỷ lệ đoàn viên so với tổng số lao động và tỷ lệ công đoàn cơ sở so với số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở còn thấp. Tình trạng vi phạm pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn xảy ra; tiền lương, thu nhập của đoàn viên, người lao động còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết của cuộc sống.

Thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028*”; Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công Đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028*”; để Đại hội Công đoàn các cấp trong thành phố đạt kết quả tốt, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới, trọng tâm là Kết luận số 79 - KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây*

dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 52 - CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; Chương trình hành động số 23 - CTr/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 25 - CTr/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về thực hiện thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới””.

2. Chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào CNVC - LĐ trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đến phải căn cứ tình hình thực tiễn, bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành khóa mới phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín; quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn các cấp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Coi trọng xây dựng và tạo nguồn cán bộ công đoàn các cấp, quan tâm xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở, nhất là ở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Quan tâm bố trí sắp xếp cán bộ sau đại hội.

4. Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo công đoàn các cấp phát động phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, thiết thực trong toàn thể đoàn viên công nhân, viên chức, lao động để có những công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội công đoàn các cấp và kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; thực hiện tốt công tác chính sách đối với đoàn viên CNVC - LĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị.

Sau đại hội, các tổ chức công đoàn từ thành phố đến cơ sở xây dựng quy chế, chương trình hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết do

Đại hội đề ra, gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

5. Chỉ đạo chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, hạn chế mức thấp nhất vấn đề vi phạm pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội,... giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn, như: thu nhập, việc làm, nhu cầu về nhà ở, các thiết chế văn hóa; quan tâm đến công tác phát triển đảng ở khu vực doanh nghiệp, đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động.

Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành phối hợp, đảm bảo tốt các điều kiện để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.

6. Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đại hội, phối hợp chọn đơn vị chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở; đồng thời, chuẩn bị các nội dung để tiến tới đại hội cấp thành phố đảm bảo quy định. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Công đoàn các cấp phải phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ; thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chu đáo, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành đại hội công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước **31/5/2023**. Đại hội Công đoàn thành phố hoàn thành trước **31/7/2023**.

7. Giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng Thành ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy (Báo cáo),
- Ban Dân vận và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Liên đoàn Lao động tỉnh,
- TT HĐND, UBND, UBMT thành phố,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- Các ngành, đoàn thể thành phố,
- Các TCCS Đảng,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

(CT Đại hội LĐLĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028)

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Nguyễn Chiến Thắng